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Fundur Almannavarnarnefndar Austurlands

Dags og tími, 5. sept. 2022, fundur 6/2022 og haldinn á teams klukkan 14:00 – 15:10

Fulltrúar í almannavarnarnefnd eru:
Margrét María Sigurðardóttir, lögreglustjóri
Kristján Ólafur Guðnason, yfirlögregluþjónn
Jón Björn Hákonarson, bæjarstjóri Fjarðarbyggð
Björn Ingimarsson, sveitastjóri Múlaþings
Sara Elísabet Svansdóttir, sveitarstjóri Vopnafjarðarhrepps, 
Sigurjón Valmundsson, slökkviliðsstjóri slökkviliðs Fjarðabyggðar
Haraldur Geir Eðvaldsson, slökkviliðsstjóri Brunavarna Austurlands, 
Helgi Gíslason/Kjartan Benediktsson, Fljótsdalshrepp
Sveinn Halldór Oddsson Zoëga, Landsbjörg á Austurlandi.

Mættir: 
Kristján Ólafur Guðnason, yfirlögregluþjónn
Jón Björn Hákonarson, bæjarstjóri Fjarðarbyggð
Óðinn Gunnar Óðinsson, skrifstofustjóri Múlaþings. (Varamaður.) 
Sara Elísabet Svansdóttir, sveitarstjóri Vopnafjarðarhrepps, 
Sigurjón Valmundsson, slökkviliðsstjóri slökkviliðs Fjarðabyggðar
Haraldur Geir Eðvaldsson, slökkviliðsstjóri Brunavarna Austurlands, 
Helgi Gíslason, Fljótsdalshrepp
Sveinn Halldór Oddsson Zoëga, Landsbjörg á Austurlandi.

Forföll boðuðu Margrét María og Björn Ingimarsson. 

Einnig sátu á fundinum Hjalti Bergmar Axelsson aðstyfirlögregluþjónn og Þórhallur Árnason 
aðalvarðstjóri undir lið 3.

KÓG stýrði fundi og ritar fundargerð. 

Dagskrá fundar:
Fundur settur og fundarmenn boðnir velkomnir. 

1. Fundargerðir frá 27. júní / 21. júlí  lagðar fram til samþykktar. 
a. Engar athugasemdir. 

2. Rafmagnsleysi í óveðri – (Framhald síðasta fundar.) 
a. JBH ræðir við Rarik og fylgir málinu eftir í samstarfi við forstjóra Rarik, - tíðindi þar? 

i. Sjá fundargerð síðasta fundar: Jón Björn heldur þessu gangandi og mun boða Rarik 
til fundar við almannavarnanefnd við fyrsta mögulega tækifæri og mögulega 
Landsnet í kjölfarið, fáum þá að heyra hvar þetta verkefni nákvæmlega liggur.  

1. Verða boðaðir á næsta fund almannavarnanefndar, 3. okt. (JBH)
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3. Helstu tíðindi af vinnuhópum almannavarnanefndar
i.  Hjalti Bergmar Axelsson aðstoðaryfirlögregluþjónn og Þórhallur Árnason 

aðalvarðstjóri mæta á fundinn undir þessum lið og kynna starf hópanna, hvernig 
hefur gengið og hvað er framundan. 

1. Múlaþing (HBA)
a. Sex fundir verið haldnir frá stofnun þeirra, - fámennt heldur á 

fundunum nokkrum. Helstu verkefni/tíðindi -
i. Stuðlað að því að endurvarpi verði settur upp og tengist 

Stuðlagili
ii. Snertifundir fyrirhugaðir á næstunni, í sept. 

1. Línur þá lagðar fyrir komandi vetur
a. Skrifborðsæfing stendur fyrir dyrum, 

fjarskiptaæfing.
iii. Varðstjóraskipti nýlega og verið að koma nýjum 

varðstjóra inn í hlutverk almannavarna
iv. Æfing fyrirhuguð hjá norðurlandi eystra sem okkur er 

boðið að sækja
1. Kynnt

v. Starfsemi hópsins gengið ágætlega þrátt fyrir allt og 
ástæða til að halda áfram með þetta skipulag

2. Fjarðabyggð (ÞÁ)
a. Sex fundir haldnir frá stofnun þeirra, ágæt mæting og góðir 

fundir. Helstu verkefni/tíðindi ‚
i. Kynning verið á búnaði og skipulagi Norðfjarðaganga af 

hálfu Vegagerðar 
ii. Æfing fyrirhuguð, - lokun jarðganga 

iii. Starfsemi hópsins gengið ágætlega og ástæða til að halda 
áfram með þetta skipulag

4. Mögulegt Öskjugos, fundir með Veðurstofu, - kynnt.  - . (Framhald síðasta fundar.)
a. Næsti fundur með Veðurstofu fyrirhugaður seinnipartinn í september. 

i. Engin sérstök tíðindi þarna. 

5. Aðgerðastjórn á Austurlandi, - húsakynni aðgerðastjórnar, -  (Framhald síðasta fundar.)
a. SV, SHOZ og KÓG funduðu í apríl um málefni og húsakynni aðgerðastjórnar. Þá ákveðið að 

freista þess að setja á blað hvernig útfærslan sé hugsuð og hvers vegna. 
i. Drög að texta var sendur út fyrir síðasta fund almannavarnanefndar, - farið yfir 

þann texta og hann metinn. 
1. Stefnt að fundi þar sem nefndin hittist í raunheimum og ræðir 

framtíðarskipulag. (19.09 kl. 14:00)

6. Símasamband í Fljótsdalshreppi, - HG skoðar. (Framhald síðasta fundar.)
a. Ábending farin til almannavarnadeildar RLS í samræmi við síðustu fundargerð. 

i. Sjá fundargerð síðasta fundar: „Skv. upplýsingum frá Víði Reynissyni 
yfirlögregluþjóni hjá almannavarnarndeild er kominn samningur milli 
símafyrirtækjanna sem á að tryggja betri dekkun á svæðinu, en víða vantar meira 
upp á á þessu sviði. Skv. fundarmanni kom fram að það hefur gengið heldur betur 
með símasambandið síðasta mánuð en þarf að skoða þetta betur.“

1. Eitthvað nýtt að frétta þarna? 
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a. Hefur batnað, þrjár stöðvar sem virðast nú virka 
prýðilega þannig að staðan er ágæt. (HG)

b. Hengifosssvæðið verið í betra lagi nýverið. 

7. Símasamband almennt á svæðinu, á Fagradal til að mynda, út Fáskrúðsfjörð, í 
Hvalsnesskriðum, við Stöðvarfjörð og á fleiri stöðum, þykir ekki gott og ekki til þess fallið að 
auka öryggi og öryggistilfinningu íbúa. (Framhald síðasta fundar.)
a. Er ástæða til að freista þess að kortleggja þessi svæði og vekja á þeim athygli?

i. Sjá fundargerð síðasta fundar: „Umræða um að kortleggja þetta svæði og safna 
því saman á einum stað hvernig dekkun er á svæðinu. Ákveðið að setja 
undirhópana í þetta verkefni. Einnig umræða um að Sveinn Zoëga hefði samband 
við Neyðarlínuna og komi á framfæri áhyggjum almannavarnarnefndar og þá 
sérstaklega vegna aðstæðna við Stuðlagil þar sem samband er lélegt og við 
Hengifoss.“

1. Tíðindi þarna? 
a. Sveinn sendi erindi á Neyðarlínu og Fjarskiptastofu. Fékk svar frá 

Fjarskiptastofu þar sem viðurkennt var að staðan á stöku stað 
væri ekki nægjanlega góð. 

i. Fjarskiptastofa benti á Fjarskiptasjóð.
1. Sveinn kallar eftir mælingum Fjarskiptastofu með 

það að markmiði að almannavarnanefnd fái þá 
upplýsingar um það hvar hvar skórinn kreppir, - 
ákvörðun svo tekin um framhaldið í kjölfar þeirra 
upplýsinga. 

2. Óðinn kannar hvernig Fjarskiptasjóður stendur 
varðandi möguleika á lagfæringum. 

8. Fundargerðir almannavarnanefndar Austurlands á vefinn, - . (Framhald síðasta fundar.)
i. Hver er staðan á þessu verkefni? (MMS) 

1. Fundargerðir komnar á vefinn. Kynnt. 
a. https://www.almannavarnir.is/almannavarnir/almannavarnarne

ndir/

9. Viðbrögð við gróðureldum sbr. fundargerð síðasta fundar, önnur mál. 
a. Einhver tíðindi þarna?

i. Engin tíðindi þarna, - verið að rýna áætlun frá Skorradal um efnið. (HG/HBA)

10. Fjarðarselsvirkjun á Seyðisfirði, múffa gefur sig. (Sjá fundargerð frá 21.07.)
a. Tíðindi þarna?

i. Verður rætt betur á næsta fundi, ekki vitað nákvæmlega hver staða þessa máls er.

11. Önnur mál 
a. Verið að ljúka við að setja göngubrýr yfir gilið við Hengifoss og ætti að auðvelda björgun 

úr gilinu, sér í lagi þegar stígur er kominn sem ráðgert er að leggja að brúnum báðum. (HG)

12. Næstu fundir: 
a. Næsti hefðbundni fundur almannavarnanefndar haldinn 3. okt. klukkan 14:00. 
b. Sérfundur fyrirhugaður þann 19.09 kl. 14 þar sem liður 5 hér að ofan verður ræddur betur 

og þess freistað að komast að niðurstöðu varðandi næstu skref. (Sjá meðfylgjandi texta.)  

https://www.almannavarnir.is/almannavarnir/almannavarnarnendir/
https://www.almannavarnir.is/almannavarnir/almannavarnarnendir/

